

เตลีหิวส์

ฉบับที่ 23,289 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หน้า 24

กี้ได้หวันจะทำการเตรียมต้นตอมะม่วง เหมือนกันบ้านเรา โดยจะทำการเพาะ เมล็ดมะม่วงพื้นบ้านไว้ในถุงดำประมาณ 5-8 เดือน ต้นตอจะขนาดเท่าดินสอจึงจะใช้ได้ เตรียมยอดพันธุ์ดี โดยตัดเป็นท่อน ๆ แต่ละ ท่อนยาว 5-8 เซนติเมตร และต้องมีข้อใบ ทุกท่อน วิธีการขยายพันธุ์ กระยะความสูง ของต้นตอ 20-30 เซนติเมตร ตัดยอดทิ้งแล้ว ปาดข้างให้แผลยาว 1 นิ้ว นำยอดพันธุ์ดีที่ เตรียมไว้ ปาดข้างเช่นเดียวกัน แผลยาว 1 นิ้ว ประกบกับรอยแผลที่ต้นตอ ใช้เชือกหรือ ยางยึดตรึงรอยประกบให้แน่น หลังจากนั้น

การเปลี่ยนยอดบนต้นตอขนาดใหญ่ วิธีคือ ตัดต้นตอเก่าโดยให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 30 เซนติเมตร เตรียมยอดพันธุ์ดี โดยเลือกยอดที่มีคุ่มตาผุดออกมาเพื่อความ รวดเร็วในการแตกยอด ใช้มีดเปิดเปลือก ต้นตอ กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 นิ้ว เฉือน แผลต้นตอเป็นรูปปลั้มยาว 1 นิ้ว เสียบลงไป บนต้นตอที่กรีดแผลไว้ ใช้เทปพันแผลให้ แน่นครอบด้วยถุงพลาสติกและใช้กระดาษ หนึ่งสีอพิมพ์ห่อไว้เพื่อป้องกันแสงแดด ประมาณ 15-20 วัน คุ่มตาจะเริ่มผลิอก มา ให้แกะกระดาษหนึ่งสีอพิมพ์และถุง



บางกิ่งก็มีขนาดใหญ่มาก ๆ ก็จะใช้ต้นตอเพิ่มเป็น 2 ตอ



การเปลี่ยนยอดแบบใต้กรับ ทำง่ายและใช้อุปกรณ์น้อย



การเปลี่ยนยอดมะม่วง บนต้นตอขนาดใหญ่

ใช้ถุงพลาสติกครอบและห่อด้วยหนังสือ พิมพ์อีกชั้นเพื่อป้องกันแสงแดด มัดด้วย เชือกฟางให้แน่น หลังจากนั้นประมาณ 30-40 วัน ยอดพันธุ์ดีก็จะแตกยอดออกมา ก็ให้ เอาหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกที่ครอบไว้ ออก ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและใช้อุปกรณ์น้อย

‘เทคนิคการขยายพันธุ์มะม่วงแบบใต้หวัน’

พลาสติกออก

สำหรับวิธีการทาบกิ่งมะม่วงขนาด กลางและใหญ่ โดยใช้หลักการทาบกิ่งเหมือน กับการทาบกิ่งเล็กเพียงแต่กิ่งทาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นั้น ต้นตอมะม่วงที่จะนำมา

ทาบกิ่งพันธุ์ดีจะต้องมีขนาดต้นตอใหญ่ ด้วย และถ้าจะให้กิ่งพันธุ์มีความแข็งแรงและมี เปอร์เซ็นต์รอดตายสูงจะต้องเพิ่มจำนวน ต้นตอที่ใช้ทาบกิ่งมากขึ้น ขนาดของกิ่งพันธุ์ดี ใหญ่มากขึ้นเท่าไรจะต้องใช้จำนวนต้นตอทา

มากขึ้นเพิ่มไปด้วย บางกิ่งจะใช้จำนวนต้นตอ ทาบถึง 20 ต้นก็มี และอย่าลืมว่าถ้ากิ่งพันธุ์ ดียังมีขนาดใหญ่เท่าใด ระยะเวลาของการ ออกรากจะใช้เวลานานขึ้นตามลำดับ บางกิ่ง อาจจะใช้เวลาเป็นปีถึงจะตัดลงมาชำได้ คู่ที่ ปริมาณและสีของรากในคุ่มมะพร้าวเป็นหลัก (ถ้ารากมีสีน้ำตาลและปลายรากสีเหลือง อ่อน ๆ ตัดกิ่งทาลงมาได้) เคล็ดลับเพิ่มเติม ในการทาบกิ่งและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอด ตาย หลังจากทาบกิ่งเสร็จให้ใช้มีดลอก เปลือกของกิ่งพันธุ์ดีบริเวณใต้คุ่มทาบลงมา เล็กน้อยให้เป็นแผลเช่นเดียวกับการตอนกิ่ง เพื่อเป็นการเตือนและให้กิ่งพันธุ์ดีได้ปรับตัว เมื่อพร้อมจะตัดลงมาชำเมื่อถึงเวลาที่เหมาะ สม หมั่นสังเกตคุ่มมะพร้าวของต้นตออย่าให้ น้ำขังและเพราะจะทำให้รากเน่า เกษตรกรจะ ต้องกรีดยบริเวณปลายคุ่มมะพร้าวเพื่อระบาย น้ำออกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน.



เกษตรกรใต้หวันกำลัง เปลี่ยนยอดมะม่วง



เทคนิคการทาบกิ่งมะม่วงกิ่ง ใหญ่ของคุณเสป่ห์ สึงเกต รากต้นตอเพิ่มถุงแล้ว



ใบบางยอดที่เปลี่ยนก็แตก ใบเลี้ยงอ่อนบุบสลายสักพักก็ สามารถนำไปปลูกได้

กวีศักดิ์ เขียวเรืองยศ